



มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี

รายงานการช่วยเหลือประจำเดือนสิงหาคม 2559

นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี ขอขอบคุณผู้ใจบุญที่ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือในการดำเนินงานช่วยเหลือสังคมของมูลนิธิปวีณาฯ ด้วยดีเสมอมา ทั้งที่บริจาคผ่านบัญชีและบริจาคผ่าน "กองทุนเครือข่ายช่วยเหลือสังคม" ในกรณีทางมูลนิธิปวีณาฯ จึงได้จัดทำรายงานการดำเนินงานของมูลนิธิปวีณาฯ สถิติการรับเรื่องราวร้องทุกข์ และตัวอย่างการช่วยเหลือต่างๆ ประจำเดือน สิงหาคม 2559 มาให้ท่านได้รับทราบ ดังนี้

1.ครอบครัวยากจนใกล้ทางด่วนย่านทุ่งครุ-ประชาอุทิศ



หลังจากที่มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีได้รับแจ้งจากพลเมืองดีพบครอบครัวยากจน สองตายายมีอาชีพเก็บของเก่าขายและรับจ้างล้างจานตามงานศพวัด อาศัยอยู่กับหลาน 7 คน อายุระหว่าง 7-15 ปี ในแฟกซังกะสิสุพัง ไม่มีน้ำไฟใช้ ใกล้ทางด่วนย่านทุ่งครุ-ประชาอุทิศ กรุงเทพฯ มีความเป็นอยู่น่าเวทนา กระทั่งวันที่ 23 กรกฎาคม 2559 นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาฯ ได้ลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือ จากการสอบถามทราบว่า สองตายายมีลูกสาว 2 คน คนโตหลังเล็กกับสามีได้นำลูก 4 คน มาทิ้งไว้ให้เลี้ยงและไม่เคยกลับมาเหลียวแลอีกเลย ก่อนหนีไปมีสามีใหม่ ส่วนลูกสาวคนเล็กได้ปลูกเพิงพักอยู่ใกล้กัน มีลูก 3 คน ถูกสามีทิ้งไปต้องดิ้นรนต่อสู้อชีวิตตามยถากรรม จึงได้ประสานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เข้าช่วยเหลือมอบเครื่องอุปโภค บริโภค รวมถึงสนับสนุนทุนและปัจจัยยังชีพเพื่อให้เด็กๆ ได้เข้าสู่ระบบการศึกษาตั้งแต่เด็กในวัยเดียวกัน ถัดมาวันที่ 1 สิงหาคม 2559 นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาฯ ได้ให้ช่างเข้าไปซ่อมแซมหลังคาเพิงพักให้กับครอบครัวตายายและหลานๆ อีก 7 คน จนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อจะได้ไม่ต้องลำบากเวลาที่ฝนตกลงมา เนื่องจากหลังคาเคยเป็นรูรั่วหมดแล้ว พร้อมทำการปรับภูมิทัศน์ให้เหมาะแก่การอยู่อาศัย โดยค่าใช้จ่ายในการดำเนินการครั้งนี้ ประมาณ 20,000 บาทเศษ ซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวมาจากสมาชิกผู้ออมบุญกับกองทุนเครือข่ายช่วยเหลือสังคม มูลนิธิปวีณาฯ

2.เด็กหญิง 6 ขวบถูกไฟฟ้าจากเสาสปอร์ตไลท์ที่ซัดถายในลานกีฬาชุมชนวัดคลองเตยใน



เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาฯ รับเรื่องราวร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมจาก นายธงชัย ศรีใส อายุ 27 ปี พนักงานส่งเอกสารบริษัทแห่งหนึ่ง และนางปราณี อ้นแสง อายุ 51 ปี มารดา เนื่องจากน้องพินซ์ อายุ 6 ขวบ บุตรสาวของนายธงชัย ถูกไฟฟ้าจากเสาสปอร์ตไลท์ที่ถายในลานกีฬาชุมชนวัดคลองเตยใน 3 จุด จนเกือบเสียชีวิต แพทย์รักษาตัวอยู่ในห้องไอซียู โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ยังไม่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาแสดงความรับผิดชอบแต่อย่างใด ก่อนพาเข้าพบ

เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ท่าเรือ เพื่อเร่งรัดติดตามคดี ซึ่งถือว่าคดีเป็นอุทธรณ์ให้ทุกฝ่ายตระหนักหันมาช่วยกันสอดส่องดูแลความปลอดภัยในชุมชน



มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี

3.หญิงไทยถูกหลอกค้าประเวณีที่เกาหลีใต้



ปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาฯให้การช่วยเหลือหญิงไทย อายุ 26 ปี หลังถูกหลอกไปค้าประเวณีที่เมืองแทกู (Daegu) และเมืองเคียงจู(Kwangju) ประเทศเกาหลีใต้ ต้องทนทุกข์ทรมานเหมือนตคนรกทั้งเป็น ถูกบังคับให้ค้าประเวณีทั้งวันทั้งคืน และได้แอบติดต่อมาทางญาติขอให้ช่วยเหลือกลับบ้านด้วย ซึ่งต่อมาญาติได้เข้าร้องทุกข์กับมูลนิธิปวีณาฯ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 หลังรับเรื่องนางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาฯ ได้ประสานขอความช่วยเหลือกับ พล.ต.ต.อภิชาติ สุริบุญญา ผู้บังคับการกองการต่างประเทศ (ตำรวจสากล) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และได้ประสานข้อมูลไปยังกระทรวงการต่างประเทศ โดยร่วมกันช่วยเหลือหญิงสาวคนดังกล่าวกลับประเทศไทยได้ในเวลาอันรวดเร็ว พร้อมกันนี้ทางมูลนิธิปวีณาฯ ยังได้พาผู้เสียหายเข้าแจ้งความเพื่อติดตามจับกุมเครือข่ายแก๊งค้ำมนุษย์ข้ามชาติมาดำเนินคดีต่อไป

4.มารดาของภรรยาที่ถูกนายตำรวจทำร้ายจนถึงแก่ชีวิต



เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 นางอู๊ดกับลูกชาย เดินทางมาจากอรัญประเทศ จ.สระแก้ว เข้าร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมต่อนางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาฯ เพื่อขอความช่วยเหลือให้พาเข้าเยี่ยม นางธันยรัตน์ ภักดิ์มนต์คุณาธิ อายุ 51 ปี ลูกสาวซึ่งถูกพ.ต.ท.บุญเรือง สารธรรมย์ อายุ 49 ปี สารวัตรสอบสวน สภ.เมืองสมุทรสาคร สามิ ทำร้ายร่างกายสาหัส รักษาตัวอยู่ในห้องไอซียู โรงพยาบาลสมุทรสาคร เนื่องจากเกรงว่าจะไม่ปลอดภัย และขอให้ดำเนินคดีกับลูกเขยให้ถึงที่สุด หลังรับ



เรื่องนางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาฯ ได้เร่งรัดติดตามคดีจน พ.ต.ท.บุญเรือง เข้ามอบตัวยอมรับผิด ซึ่งต่อมานางธันยรัตน์ ได้เสียชีวิตลง ท่ามกลางความเศร้าโศกเสียใจของนางอู๊ดผู้เป็นแม่และญาติพี่น้อง ต่อมาทางผู้บังคับบัญชาได้มีคำสั่งให้พ.ต.ท.บุญเรือง ออกจากราชการไว้ก่อน พร้อมดำเนินคดีข้อหาหนัก ทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิต พร้อมตั้งกรรมการสอบสวนวินัย โดยนางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาฯ ได้ให้ความช่วยเหลือดูแลความปลอดภัยนางอู๊ดมาโดยตลอด พร้อมทั้งช่วยเหลือรับศพนางธันยรัตน์ มาประกอบพิธีทางศาสนา และจะติดตามคดีนี้จนถึงที่สุด

5.มูลนิธิปวีณาฯ ได้ทำการซ่อมแซมบูรณะทาสีศาลาเจ้าแม่กวนอิม ที่ตั้งอยู่กลางน้ำภายในบริเวณที่ทำการ



ในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ทางมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีได้ทำการซ่อมแซมบูรณะทาสีศาลาเจ้าแม่กวนอิม ที่ตั้งอยู่กลางน้ำภายในบริเวณที่ทำการ ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมูลนิธิฯ ที่ผู้คนที่มาขอความช่วยเหลือต่างเคารพศรัทธามากราบไหว้กันเป็นจำนวนมาก ปัจจุบันมีสภาพเก่าและทรุดโทรมลงไปตามกาลเวลา โดยใช้งบประมาณไปเป็นเงิน 80,000 บาท